

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh ra mắt mô hình tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện

12:03 24/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cho người dân, người lao động hiểu đúng, hiểu sâu và nắm bắt kịp thời nội dung chính sách an sinh xã hội để người dân tự giác tham gia, góp phần gia tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua các cấp hội, đoàn thể đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được áp dụng hiệu quả trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Để vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các loại hình bảo hiểm, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức ra mắt Mô hình tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện tại địa bàn phường Tân An.



Hội nông dân thị xã chúc mừng ra mắt mô hình

Mô hình tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện tại phường Tân An được thành lập gồm có 14 thành viên, bao gồm Ban chủ nhiệm là các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân phường và thành viên là các Chi hội trưởng Chi hội nông dân các khu dân cư.

Chức năng, nhiệm vụ của mô hình được thực hiện theo quy định của Luật BHYT, BHXH và Điều lệ của Hội nông dân Việt Nam. Mô hình “Tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT” là một tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tham gia tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT, với mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân, tuyên truyền Luật BHYT, BHXH tạo sự thống nhất đồng thuận của cán bộ hội viên và nhân dân trong việc triển khai.

Sau khi ra mắt mô hình, BHXH thị xã đã tập huấn các nội dung về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện cho các thành viên, làm nòng cốt để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn. Qua đó góp phần sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và tăng tỷ lệ lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện..

Thực hiện mô hình do Hội Nông dân tỉnh phát động, Hội Nông dân phường Tân An, thị xã Quảng Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ chi hội, tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải thích rõ về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Cụ thể, tham gia BHYT là để chăm sóc sức khỏe, còn BHXH tự nguyện để có lương hưu, góp phần đảm bảo cuộc sống an nhàn khi hết tuổi lao động.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân về ý nghĩa, giá trị mà chính sách BHXH, BHYT mang lại để thúc đẩy sự phát triển, mở rộng diện bao phủ chính sách tại mỗi địa phương.

Hương Giang

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoi-nong-dan-tinh-quang-ninh-ra-mat-mo-hinh-tuyen-truyen-van-dong-nong-dan-tham-gia-bhxh-bhyt-tu-nguyen>